

SỮA NESTLÉ hiệu CON CHIM



Sức khỏe của trẻ nhỏ

Bổ sữa không mất tiền một quyển sách dạy cách nuôi trẻ bằng sữa quốc ngữ của bác sĩ Vidal soạn và hiệu sữa NESTLÉ, phố Paul-Bert, số 36 Hải Phòng

THUỐC VẠN-BÀO của Hải-Ngọc-Đường

海王堂萬保丸

Chữa đau bụng, đầy bụng, đi tả, kiết y rất thần diệu. - mỗi viên 25 xu. - mua 30 viên tính \$3.50 và khỏi chịu cước.

Thư gửi cho: M. NGUYỄN - HUY - CỤ. Tà-tái, làng Hoàng - nghệ, phủ Hoàng - hoa, tỉnh Thanh-hóa (Annam).

ĂN GẠO, KHỎI PHẢI TRÁ TIỀN

Xin chú ý bài dưới đây thì rõ Tiệm Bazar, tiệm thuốc bắc, tiệm tạp hóa, tiệm café, tiệm bột tót, v.v.v.

VIỆC THÈ - GIỚI

Dạng quốc dân Trung Hoa với dạng quốc dân Ấn Độ

Thương-hải - Trần-bửu-Nhân có thể cho dạng quốc dân Ấn-Đô khuyết nên phòng bị đối với cái chủ nghĩa đế quốc của Nhật Bản.

khí nước Nhật sẽ bởi cấp cơ sở ở MÊG-hê-nô thì bề sẽ đem thiệt nhiều hàng hóa bán ở Ấn-Đô.

Việc thợ mỏ đình công Bê-lê, 3 Avril - Hội đồng thợ mỏ đã tuyên bố nhất loạt đình công, song số thợ đi làm cũng nhiều.

Ở hạt Donaulis, tại mỏ Aalche, trong 9.000 người thợ, chỉ thiếu có 424 người.

Ở hạt Donaulis, tại mỏ Aalche, trong 9.000 người thợ, chỉ thiếu có 424 người. Số thợ nghỉ ở các mỏ khác là 15%.

Ngày hôm qua ở Gramscơ thợ mỏ quyết nghị đình công, thì ngày nay thợ thuyền đều nghỉ cả.

Lille - Ở hạt Valenciennơ ngày hôm nay có hơn ngàn động viên H. Có tất hai người công nhân, can tội ngân của không cho làm việc Ngoài giả không xảy ra việc gì lớn nữa!

Chương trình đóng tàu bê Nê-ô-ô-ô, les avril - Báo Herald Tribune đăng tin rằng M. Roosevelt ủng hộ biện pháp đóng tàu bê.

ở chỉ tiêu của bộ công t. Khi công chương trình kỹ sư trừ cho hàng mấy nghìn người thất nghiệp có công việc làm ăn.

Một việc đảo chính Buenos-ayres - Các báo đăng tin quan sát quốc nước Uruguay đã giải tán nghị viện và hội đồng quốc dân hiện tại.

NƯỚC NĂM 1933

Tại tiệm BOMBAY mới AU - BON - MARCHÉ 115 Rue Paul Bert : HUE

Mời có và đủ các thứ SA - VAN - MINH toàn lo, đủ các kiểu bông và lụa, lại thêm đủ các thứ hàng tơ lụa Bắc kỳ như lụa, lụa tơ tằm, lụa nhũ và nhiều đủ các mốt.

VẠN-QUỐC TIẾT-KIỆM HỘI

Société Internationale d'Épargne

Tư-bản của hội 1.000.000 lạng và 1.000.000 quattri (phần-lăng) (tất cả đã đóng rồi)

CHƯƠNG TRÌNH CHỌN CHỌN ĐƯỜNG CHUYỂN SỰ NGHIỆP QUỐC DÂN CHỦ CHỦ NGHĨA

Kỷ niệm ngày 28 Mars 1933.

Cách thức số 2 - Hàng bộ 411 trong (trong có 4 vé: số 5405 của ông Phạm-vân-Khánh ở Sade; số 7345 của ông Trinh-vân-Lân ở Tháp-Mười (Cai lậy).

Cách thức số 3 - Hàng bộ 688 trong (trong có 1 vé số 700 của ông Ng-đang-Quê ở Ấp Hàm-long (Hải-giang, Bắc-kỳ).

Các phiếu trên đây mới góp được 1 kỳ, 4 kỳ, 11 kỳ, 27 kỳ, mà đã trúng.

Kỷ niệm ngày 28 Avril 1933.

LỢI PHỤ - Bán hội của nhiều người có chứng chỉ lợi để làm đại lý và quảng cáo cho HỘI.

THAY LỜI CAM-TA

Chúng tôi là NGUYỄN-SỰ, Entrepreneur, và NGUYỄN-Q.-TRINH, nhà thầu xây dựng, chịu trách nhiệm.

Ngay kính họ NGUYỄN-SỰ NGUYỄN-Q.-TRINH Mme Vve THI CAI LƠ

Báo mới ra đời

Ông Nguyễn-Phá, hội viên phòng Cảnh-nông Bắc-kỳ, mới xuất bản một tờ tạp-chí đặt tên là Minh-nông.

Lại ở trong Nam ông Võ - khắc - Thiệu cũng có ra một tờ báo hàng ngày đặt tên là Zân-báo.

Sách tặng

Bản báo có nội dung quyển PHEP LAM THI, CA của ông Trần - quốc - Trinh soạn gửi tặng, Quảng-đơn-Thành 120, phố Bonnat

Hai-Maison HOP-THINH

Soierie & Mercerie 82 Rue des Capucines Phố Hàng Ngang HANOI

Bản báo này trước đây đã có thể hàng tơ lụa Bắc-kỳ như: lụa tơ tằm, lụa nhũ, lụa nhũ đen, trắng trơ và hoa thắm.

Lưu ý các hàng bông, vải vóc, chất loại thiết ngoạn được ở bán là giá rất hạ.

Lưu ý các hàng hàng tạp hóa như: vải vóc, giấy gói, giấy gói, v.v. đều được.

Đang chờ mua M. NGUYỄN THỊ-SAU HOP-THINH 82 Rue des Capucines HANOI



Dùng sữa "LE GOSSE"

Già ăn trở lại. Gái ăn đất chông. Nặng giông ăn thụ thal. Trẻ ăn chóng lớn.

Sữa "LE GOSSE" rất bổ cho tất cả mọi người: có nhiều chất kem (Crème) rất tinh khiết.

Lycées, Collèges, Maternités, Ecoles, Institut de Puériculture etc... ở Saigon Có bán trong các tiệm tạp - hóa ở Đông - Pháp.

ÉTABLISSEMENTS MORIN - FRÈRES HUB - TOURANE - QUINHON

MUÔN KIỀM BẰNG NHIỀU LỜI

Muôn có đồng người lời mua hàng vui vẻ tiếp rập thì không chỉ hơn là buôn bán các thuốc thông-dùng gia-truyền xưa này.

Các thuốc: Sứ-ừ-ừ, Đan-đi, Lô-chức, Ngựa-phổ, Đan-bung, Đỉ-ngoại; Thời-khí; Sỏi-bung-đi-rừ; Ho-khan; Ho-dâm; Kỉ-lý; Thuốc-xở; Lưỡi-tráng-trừ-con; Cầm-sỏi-trừ-con; Nôn-trừ-con; v. v...

Nếu ở các làng nôm, huyện nôm, các ngài cũng bỏ ra một món tiền nhỏ để mua những thuốc rất kiến hiệu đó về bán.

Vậy ai muốn mua thuốc làm đại lý các thuốc trên đây, muốn kiếm giúp bệnh nhân, xin cứ gửi ngay thư về cho nhà thuốc: ĐẠI - BẢO - ĐƯỜNG 22 rue Médicaments - HANOI

TỘI CỦA AI?

của LƯƠNG-PHÁT VIẾT

Tôi tưởng hôm nay thầy đã hiểu thấu tâm lý tôi và sẽ để cho tôi yên. Tôi đã mang ơn nặng của thầy.

giáo chức trong cả mấy trăm người đọa của ta chăm giữ không có một ai nhậm thành vệ lớn-giáo hàng con.

lả có một lũ sách, sách rất nhiều, sắp đặt có trật tự, dựa dựng đứng dờ lung ra ngoài để những chỗ thấp thoáng, hai cánh cửa tủ vẫn mở; ngó qua bên hữu thì lừng thừng trên một gác phen xông có cái bàn thờ trên có bày một pho tượng.

mà hỏi. Có Thiện trả lời câu sau xong thì cậu Trần-Kỳ-Thế đã viết rớt, nhìn xuống bàn mà ra chin suy nghĩ.

phụ cải công của ta đem con về nuôi nấng, vì ta biết rằng trong các đức tánh của loài người sự ngay thẳng là quan hệ nhất.

cho mấy cũng không sao ép lòng tin cho được. Vì vậy nên tôi hơn là xin thầy để cho tôi tin ngưỡng tự do mà lo đời tập...

Còn nữa

